



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ฝ่ายยุทธศาสตร์และประสานงานวิจัย โทร. ๓๔๒๓

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๖.๑.๑/ว ๑๕๑

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอการวิจัย (งบปกติ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เรียน คณบดี/ หัวหน้าหน่วยงาน

ด้วย สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ได้เปิดรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อของบประมาณแผ่นดินหมวดเงินอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยคณะกรรมการวิจัยของมหาวิทยาลัย มีความเห็นให้นักวิจัยจัดทำข้อเสนอที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) หรือยุทธศาสตร์งานวิจัยที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ และแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม เป้าหมายที่ ๑ วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ และเป้าหมายที่ ๒ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชน ตามยุทธศาสตร์ประเทศ

ผู้สนใจสามารถจัดทำข้อเสนอการวิจัยตามแบบเสนอโครงการวิจัย (research project) และ/หรือแบบเสนอแผนงานวิจัย (research program) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และจัดส่งให้ฝ่ายยุทธศาสตร์และประสานงานวิจัย สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร จำนวน ๕ ชุด พร้อมแผ่นข้อมูล (Microsoft Word) ภายในวันศุกร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินความเหมาะสมต่อไป โดยสามารถศึกษารายละเอียด หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.rae2.mju.ac.th/wtms_newsDetail.aspx?nID=18254 สำหรับโครงการต่อเนื่องเดิมที่มีแผนการดำเนินงานในปี ๒๕๖๒ ต้องจัดทำข้อเสนอเพื่อตรวจประเมินเช่นเดียวกับโครงการใหม่ด้วย ทั้งนี้ ข้อเสนอการวิจัยที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์จะไม่ได้รับการพิจารณา

สำหรับการบันทึกข้อมูลข้อเสนอการวิจัยลงในระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) นั้น นักวิจัยสามารถบันทึกข้อมูลลงในระบบได้หลังจากข้อเสนอได้ผ่านการตรวจสอบ และได้รับแจ้งจากฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ แล้ว โดยนักวิจัยต้องปรับปรุงประวัติหัวหน้าโครงการและผู้ร่วมวิจัยทุกคน ในระบบ NRMS ให้เป็นปัจจุบัน และหากเป็นโครงการต่อเนื่องจากปี ๒๕๖๑ นักวิจัยต้องรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการด้วย ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยประการใด กรุณาสอบถามได้ที่ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ โทร. ๓๔๒๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งเวียนให้บุคลากรในหน่วยงานของท่านทราบ จะขอบคุณยิ่ง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรียวัลย์ เมฆมมล)

รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายวิจัย ปฏิบัติการแทน
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร